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 เม่ือพฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่ผานมานี้ ผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางไปรวมประชุมความรวมมือ      
ทางวิชาการที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และไดมีโอกาสไดรับฟงแนวความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ทั้งจากผูอํานวยการสวนการศึกษา และผูเกี่ยวของ    
อ่ืน ๆ  ซ่ึงมีหลายสิ่งหลายอยางที่สะกิดใจและกระตุนใหผูเขียนตองนํามาไตรตรองในภายหลัง จึงขอ
นํามาเลาสูกันฟงตอไป 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา นับวามีปจจัยหลาย ๆ ดานที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษา        
ไมเฉพาะแตเพียงสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรที่พรอมสรรพเทานั้น การสนับสนุน
ดานนโยบายหรือการตระหนักในความสําคัญของการศึกษาก็เปนสิ่งสําคัญที่ผูเขียนเองรูสึก บางทานอาจ
ตําหนิผูเขียนวายกยองผูอ่ืนเกินไปหรือมองตนเองต่ําไป แตหากพิจารณาในบางสิ่งบางอยางที่จะกลาว
ตอไปนี้ เปรียบเทียบกับโรงเรียนนายเรือของเรา ก็คงไมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงมากนัก 

• บุคคลากรครูอาจารย 
 เรื่องสิ่งปลูกสรางคงไมตองกลาวถึง เพราะโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถานที่ใหม 
ยอมมีการวางแผนไดดีกวาเดิม แตสําหรับเรื่องบุคลากรดานครู – อาจารยน้ัน โรงเรียนนายเรือดอยกวามาก 
ยกตัวอยางกรณีของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มีจํานวนนักเรียนนายรอยในสาขาปละประมาณ ๖๐ คน    
มีอาจารยประจําในภาค ๒๖ คน ขณะที่ โรงเรียนนายเรือมีนักเรียนนายเรือของสาขาปละประมาณ ๑๐๐ คน 
มีอาจารยประจํา ๔ คน (ตุลาคม ๒๕๔๖) เร่ืองกําลังพลเปนเรื่องพูดยาก แตหากมองเฉพาะเรื่องอาจารย 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพการศึกษาแลว เรายังหางชั้นมากนัก ทั้งที่ทุกคนก็กลาวเปนเสียงเดียวกัน
วา “ครู – อาจารย คือ ปจจัยสําคัญที่สุดของการศึกษา” 

• แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา 
 เร่ืองหลักสูตรการศึกษานั้น โครงสรางหลักสูตรโดยทั่วไปคงไมแตกตางไปจากมาตรฐาน   
อุดมศึกษา แตแนวความคิดไมเหมือนกับโรงเรียนนายเรือโดยทั่วไป โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
มุงเนนใหการศึกษาเพื่อเปนพ้ืนฐานสําคัญของชีวิต และการทํางานในอนาคต โดยเชื่อวาหากนักเรียนนาย
รอย มีพื้นฐานความรูในระดับปริญญาตรีที่ดี ยอมสามารถพัฒนาความรู  และศักยภาพของตนไดดีขึ้น   
และ  
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นักเรียนนายรอยสวนใหญจะเปนผูบริหารกองทัพในอนาคต การปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนทหาร 
และการใหความรูดานการบริหารจึงเปนสิ่งสําคัญ 
 สิ่งที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานํามาใชในการเสริมสรางจิตสํานึกของความเปนทหาร
ก็คือ การศึกษาประวัติศาสตร เพราะประวัติศาสตรน้ัน นอกจากจะบงบอกถึงความเปนมาในเรื่องตาง ๆ 
แลว ยังเปนคติสอนใจทั้งในเรื่องความลมเหลว ความสําเร็จ ความแตกแยก ความสามัคคี ความเจ็บแคน 
ความชื่นชม ความกลาหาญ ฯลฯ  สิ่งเหลานี้มักทําใหคนเกิดจิตสํานึก และเกิดการตระหนักในเรื่องตาง ๆ 
ได  เม่ือขาพเจามาลองคิดดูก็นาจะจริง เพราะเคยไดยินไดฟงวา เม่ือครั้งภาพยนตเร่ือง “บางระจัน”    
ออกฉาย ก็มีวัยรุนวัยโรยหลาย ๆ คน แสดงออกถึงความเจ็บแคน และเกิดความรักชาติมากขึ้น    
ประวัติศาสตรจึงมักมีสิ่งตาง ๆ สอนใจเราไดเสมอ สําหรับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานั้น นอกจาก
เนนสอนประวัติศาสตรแลว ยังมีกองประวัติศาสตร และมีองคอาจารยที่ทรงเปยมดวยพระอัจฉริยภาพ
ทางประวัติศาสตรเปนพลังกระตุนนักเรียนนายรอยอีกดวย แลวโรงเรียนนายเรือเลา ใหความสําคัญใน
เรื่องนี้เพียงใด 
 อีกสิ่งหน่ึงที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีแนวความคิดที่จะเสริมสรางความรูดานการ
บริหารคือ การทําหลักสูตรปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร และปริญญาโทสาขาบริหารงาน
วิศวกรรมที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทั้งน้ี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเล็งเห็นวา         
นายทหารหลักของกองทัพบกจําเปนตองมีความรูความสามารถในการบริหารดานตาง ๆ ซ่ึงนับวาจําเปน
อยางยิ่งในการสรางกองทัพใหทรงพลัง และเปยมประสิทธิภาพอยางแทจริง เร่ืองน้ีผูเขียนเห็นดวย 
เพราะหากดูกรณีของโรงเรียนนายเรือสหรัฐ หรือ โรงเรียนรวมเหลาญี่ปุน ก็จะเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษา     
สวนใหญจะถูกกําหนดใหเดินไปสูเสนทางของการเปนผูบริหารหนวย สวนนักรบหรือผูปฏิบัติประเภท 
นักบิน ผูบังคับการเรือ ผูนําหนวยรบ ก็มักใชบุคลากรอื่น ๆ ที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางจริง ๆ  
(อาจกลัววาหากสูญเสียคนเหลานั้นไปแลว จะไมมีผูบริหารที่พึงประสงค) ในอดีตผูเขียนเคยกลาวในที่
ประชุมครั้งหน่ึงวา วิธีการบริหารเปนศาสตรชั้นสูงที่ควรเสริมสรางใหนักเรียนนายเรือตอจากหลักสูตร
ปริญญาตรี แตดูเหมือนวาจะไมคอยมีใครเห็นดวย ปจจุบันสาขาวิชาบริหารศาสตรจึงมักถูกมองวาเปน
แหลงผอนถาย นักเรียนนายเรือที่มีผลการเรียนต่ํา ไมสามารถศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรได ตอนนี้
นาจะลองทบทวนดูอีกสักครั้ง เพราะการปฏิบัติราชการในยุคปจจุบันนี้จําเปนตองใชความรูในดานการ
บริหารทั้งสิ้น 

• การเรียนการสอน 
ผูอํานวยการสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กลาวถึงการปรับปรุงรูปแบบการ

เรียนการสอนวา “ทําอยางไรจึงจะลดการสอนในหองเรียนลง และใหนักเรียนนายรอยศึกษาจากประเด็น
ปญหาหรือการลงมือปฏิบัติจริง เพราะวิทยากรในปจจุบันมีหลากหลายมาก จึงควรเปดโอกาสใหนักเรียน
นายรอยศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการและเรียนรูจากประสบการณมากขึ้น” นับเปนแนวความคิดที่ดี และ 
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สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ แต
การจะทําใหสําเร็จไดตองอาศัยสภาวะแวดลอมทางการศึกษาที่ดี เชน ครู – อาจารย หองสมุด ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเครื่องชวยการศึกษา ฯลฯ  บางคนอาจกลาววา การลงทุนตองใช         
งบประมาณสูง และอาจไมคุมคา ทีน้ีก็ตองถกเถียงกันเองวาความคุมคาที่วานั้นคืออะไร ที่เปนจริงแนนอน 
คือ การลงทุนดานการศึกษาเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น มักไมเห็นผลชัดเจนในระยะเวลาสั้น ๆ สุด
แลวแตวิสัยทัศนของผูนําขององคกรนั้น ๆ  

• ความชวยเหลือจากตนสังกัด และศิษยเกา 
สิ่งที่นาทึ่งอีกอยางหนึ่งของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา คือ การไดรับทุนสนับสนุน    

เพ่ือเสริมสรางสภาวะแวดลอมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ และเปนกอบเปนกํา เม่ือ ๒ ปที่แลว        
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดรับทุนสนับสนุนเพ่ือเสริมสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 
๘๐ ลานบาท (สมัย พล.อ.สุรยุทธฯ) และยังมีกองทุนจากศิษยเกาที่เก็บเปนเงินฝากประมาณ ๓๕     
ลานบาท เพ่ือมาใชสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ความจริงโรงเรียนนายเรือของเราก็มีศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาออกไปก็เกือบ ๑๐๐ ปมาแลว ไมทราบเหมือนกันวาจะมีกองทุนศิษยเกา เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาหรือไม (ทราบวาโรงเรียนนายเรือก็มีกองทุนประเภทนี้เชนกัน) 

• การดูงานกิจการตาง ๆ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาสงเสริมใหภาคตาง ๆ จัดกิจกรรมสัปดาหการดูงาน โดยจะ

กําหนดองคกร หนวยงาน บริษัท ฯลฯ ที่จะดูงานในแตละปตามความสนใจในภาควิชาตาง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือ
เปดหูเปดตา นักเรียนนายรอยใหสามารถสรางโลกทัศนใหม ๆ และเขาใจความเปนไปของโลกไดดียิ่งขึ้น 
การดูงานแตละครั้งคงตองใชคาใชจายพอสมควร แตก็คุมคากับการเสริมสรางความรู และประสบการณที่
อาจหาโอกาสไมไดบอยนัก และถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาอีกดวย 

• การเปดสาขาวิทยาศาสตรประยุกต 
สําหรับผูเขียนเองแลว เรื่องการเปดสาขาวิทยาศาสตรประยุกตของโรงเรียนนายรอย        

พระจุลจอมเกลานั้น ไมไดเปนสิ่งแปลกอะไร แตที่ผูเขียนเห็นวาแปลกคือ โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาเห็นความสําคัญของสาขาวิชานี้มาก ในขณะที่โรงเรียนนายเรือไมเห็นคุณคาเลย ทั้งที่การ
ปฏิบัติงานมักเกี่ยวของกับสาขานี้เกือบทั้งน้ัน 

ในครั้งที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ เม่ือป ๒๕๔๑ น้ัน ผูเขียนเคย
เสนอสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตเปดสาขาใหม แตแทบไมมีใครเห็นดวยเลย ซ่ึงสรางความประหลาดใจ
ใหแก  ผูเขียนเปนอันมาก วิทยาศาสตรประยุกตเปนสาขาวิชาที่มีเน้ือหากวางครอบคลุมทั้งดานฟสิกส เคมี 
ไฟฟา เครื่องจักรกล ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ฯลฯ แมจะไมเนนการสรางวัตถุตาง ๆ แตก็เนนองคความรูที่    
เกี่ยวของใหสามารถรูและเขาใจไดนําไปปฏิบัติได หากจะพิจารณาการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรที่ 
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จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือแลว นอยคนนักที่จะปฏิบัติหนาที่เปนผูสราง (วิศวกรฯ) อยางแทจริง     
สวนใหญแลวมักเปนผูใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชน การใชอาวุธ การใชเครื่องจักร การตรวจสภาพ การ
วิเคราะหขอมูล ฯลฯ ซึ่งไมจําเปนตองศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรเสมอไป ผูเขียนก็ไมคอยเขาใจ
เหมือนกันวาทําไม นักเรียนนายเรือตองเรียนวิศวกรรมศาสตร (ผูเขียนเห็นเด็กวัยรุนที่พันธทิพย เพิ่ง
จบมัธยมปลายสายศิลปเปดรานซอมคอมพิวเตอร จอมอนิเตอร และอุปกรณอื่น ๆ ได เด็กอาชีวะ    
บางคนสรางหุนยนตจนชนะรางวัลระดับโลกก็มี) 

ที่กลาวมาแลวน้ัน ใชวาตําหนิใคร ๆ เพียงแตเปนเรื่องที่ผูเขียนพบเห็นนํามาคิดเอง และนํามาเลา
สูกันฟง เราอาจไมตองเดินตามรอยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเสมอไป แตควรจะพัฒนาใหดีกวา
เขา อะไรที่ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ลองนํามาพิจารณาดู โดยไมตองคํานึงถึงเง่ือนไข และขอจํากัด
ตาง ๆ เพราะหากเรามัวแตคิดถึงเง่ือนไขและขอจํากัดอยู เราจะคิดอะไรตอไปไมไดเลยก็เทากับวายอมแพ
ตั้งแตเริ่มคิดแลว  
 
 


